



สรุปมติย่อการประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. การดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต 2. รายงานผลการดำเนินการติดตามข้อมูลของนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประกอบธุรกิจ 3. บันทึกข้อหารือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจรและรักษาความปลอดภัยถนนหลวงสุวรรณวาทกสิกิจฝั่งด้านตะวันตก 4. การตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. การจัดรายการโทรทัศน์ครบรอบ 66 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 7. งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 8. การต่อเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารใหม่ 9. การนำเสนองบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบ
2	กองบริการการศึกษา	สรุปจำนวนหลักสูตรอนุมัติที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ
3	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	แนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร โดยให้พิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะรับเข้าศึกษาและแหล่งงานที่นิสิตจบการศึกษาแล้วจะสามารถทำงานในสาขาใดได้บ้าง ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรด้วย
4	กองแผนงาน	หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ	อนุมัติ
5	กองกิจการนิสิต	โครงการ “ปีรักสู่น้อง”	อนุมัติ และกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้กองกิจการนิสิตจัดทำรายงานเป็น 2 ลักษณะ คือ สรุปข้อมูลคณะที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนและรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม โดยอาจจัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สัมภาษณ์ความรู้สึกของนิสิตถึงประโยชน์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการและนำข้อมูลดังกล่าวทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
6	สำนักประกันคุณภาพ	ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2551	เห็นชอบ โดยให้หน่วยงานนำเสนอแนะในแผนพัฒนาปรับปรุงไปพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมตามความรับผิดชอบและภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีหรือกลไกที่จะทำให้แผนพัฒนาปรับปรุงบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)		การรายงานประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจำปี 2550	ที่ประชุมทราบ
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	ขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สำนักงานเลขานุการ 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
8	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ 1. รายวิชา 01171111 เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ขอเปลี่ยนชื่อวิชาจากคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู และปรับคำอธิบายรายวิชา 2. รายวิชา 01153631 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยวิธีการทางสถิติขั้นสูง เป็นวิชาบริการสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตขอเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต จาก 2(2-0) หน่วยกิต เป็น 3(3-0) หน่วยกิต	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
9	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 5) ประกอบด้วย (ดุษฎีบัณฑิต 2 คน, มหามัณฑิต 22 คน และบัณฑิต 231 คน)	
10	สระจุฬารณวลัยลักษณ์	ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหาร สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้มีข้อสังเกตว่า จากผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์ ระหว่างวันที่ 11 - 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเหรียญจากการแข่งขันทั้งหมดจัดอยู่ในลำดับที่ 5 และประเภทกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุดคือกีฬาว่ายน้ำ จึงควรให้ความสำคัญในการรักษานักกีฬาว่ายน้ำที่มีความสามารถให้อยู่ในทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ มีวิทยาลัยพณิชยนาวิธานาชาติ จึงมีความหวังว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ อาจมีชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำและเรือพายมากยิ่งขึ้น
11	สถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อ การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดราคามะลัดพันธุ์ ค่าบริการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ค่าบริการงานวิจัยและบริการการวิเคราะห์ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ	อนุมัติ
12	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ และมอบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายตรวจสอบประกาศและระเบียบใดที่มีลักษณะเหมือนกัน แต่มีการกำหนด และถือปฏิบัติต่างกันในแต่ละหน่วยงาน/วิทยาเขต ให้รวบรวมและจัดทำเป็นประกาศ/ระเบียบกลางเพียงฉบับเดียวที่สามารถ ถือปฏิบัติและใช้บังคับได้ในทุกหน่วยงาน/วิทยาเขต โดยเฉพาะค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอกนั้น เป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป
13	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการหรือนุกรรมการ ที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ถอนเรื่อง และมอบผู้อำนวยการสำนักงาน กฎหมายหารือกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ถือปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับประกาศฯ กลางของมหาวิทยาลัยฯ หากต้องการปรับในส่วนใด ให้ดำเนินการในแต่ละกรณี

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14	คณะเกษตร	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา คณะเกษตร สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2547 และ 2548	อนุมัติ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา คณะเกษตร สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549	
15	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์รับแปลภาษาเพื่อบริการแก่บุคลากรและนิสิตด้วย ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการแปลภาษานั้น ผู้แปลต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู (กบว. 03) และดำเนินการในลักษณะไม่เป็น โครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งคณะฯ จะต้องพิจารณาแก้ไขระเบียบฯ ในเบื้องต้นก่อน
16	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
17	อธิการบดี	แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายกิตติ สิงหาปัด 2. นายกสภุมพร ธิษฐาน (นายชาญ ธาระวาส)	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
18	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	ผลงานการตีพิมพ์ด้านงานวิจัยของอาจารย์วุฒิปัญญาเอกที่บรรจุในปี 2549-2550	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้มีการติดตามข้อมูลผลงานการตีพิมพ์ด้านงานวิจัยของอาจารย์วุฒิปัญญาเอกที่บรรจุในปี 2549 - 2550 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดให้มีการบรรจุข้อมูลไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการบริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้มอบกองการเจ้าหน้าที่และสำนักงานกฎหมายจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายนตามลำดับ
19	กองวิเทศสัมพันธ์	บันทึกการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับประเทศไต้หวัน	ที่ประชุมทราบ
20	สำนักงานบริการวิชาการ	สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551) จำนวน 1,434 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,898,906,644.74 บาท	
		รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (1 ตุลาคม 2551-31 ธันวาคม 2551) จำนวน 997 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,233,639,765.54 บาท	ที่ประชุมทราบ และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการที่พ้นกำหนดระยะเวลาดำเนินการหมายถึงโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการปิดโครงการเมื่อครบสัญญาภายใน 60 วัน หากไม่สามารถปิดโครงการได้ทันตามกำหนดสามารถขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการโครงการต่อไปได้โดยระบุเหตุผลประกอบ ในการนี้ได้มอบสำนักงานบริการวิชาการทำหน้าที่สื่อแจ้งคณะสำนัก สถาบัน ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามและตรวจสอบจำนวนโครงการที่พ้นกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ดำเนินการปิดโครงการภายใน 60 วัน และตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งคณะ สำนัก สถาบัน เกี่ยวกับสาระสำคัญของระเบียบฯ โดยเฉพาะให้หน่วยงานพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะรับดำเนินการและกรณีร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภายนอก บุคลากร

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 (ต่อ)			ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ร่วมโครงการควรมีสัดส่วนมากกว่า 50% สำหรับกรณีที่มีการเสนอขอเปิดโครงการใหม่ หากมีโครงการเก่าที่ยังดำเนินการค้างอยู่ ขอให้ชะลอการเปิดโครงการใหม่โดยให้ดำเนินโครงการที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จและปิดโครงการหรือขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะขอเปิดโครงการใหม่ และนับจากนี้เป็นต้นไปถ้ามีโครงการใดก็ตามที่จะเปิดโครงการใหม่โดยมีโครงการเก่าค้างอยู่ มหาวิทยาลัยฯ จะส่งคืนเรื่องกลับไปให้คณะตรวจสอบ และโครงการใดที่มีงบประมาณเกิน 2 ล้านบาท ให้ทำหนังสือขออนุมัติต่ออธิการบดี ส่วนโครงการใดมีงบประมาณต่ำกว่า 2 ล้านบาท จะต้องทำเรื่องเสนออธิการบดีมอบอำนาจในการดำเนินการโครงการ ประธานฯ ขอให้คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการปิดโครงการที่พ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว หากไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะมีมาตรการโดยหักจากเงินรายได้ของหน่วยงาน สำหรับโครงการที่พ้นกำหนดระยะเวลาดำเนินการเกิน 3 ปีแล้ว ควรจะดำเนินการปิดให้แล้วเสร็จภายในปี 2552 และโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของราชการควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้โครงการใดที่มีปัญหาสามารถหารือกับสำนักงานบริการวิชาการ
21	คณะกรรมการดำเนินการพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์	รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ H.I.H. Prince Akishino	ที่ประชุมทราบ
22	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 จำนวน 196 ข่าว	
23	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 1. การแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2. ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 3. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 4. เรื่องอื่น ๆ 1. การงดรับนักเรียนตามโครงการรับผู้มีความสามารถด้านกาวิจัยการค้นคว้าหรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ความคืบหน้าการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ H.I.H. Prince Akishino ซึ่งจะเสด็จมาเยือนประเทศไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 3. การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอให้กองกลางแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri